

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN**

Số : 65/NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5
và trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 7**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của UBND tỉnh: Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X; Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 về tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X; Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 về tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X; Báo cáo số 121/BC-HĐND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh nhất trí với các Báo cáo của UBND tỉnh, và Báo cáo số 121/BC-HĐND ngày 22/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X.

HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh và của các sở, ngành, địa phương trong việc tiếp thu, giải quyết và trả lời những kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X; 100% nội dung kiến nghị (**254/254 nội dung**) đã được trả lời đầy đủ và kịp thời cho cử tri; trong tổng số 177 kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, nhiều kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm hoặc đã được giải trình, cung cấp thông tin trả lời rõ cho cử tri (112 nội dung, chiếm 63,28% tổng số kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh).

Tuy nhiên, còn 65 nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đến nay chưa được giải quyết xong chiếm 36,72% tổng số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (59 kiến nghị đang giải quyết; 06 kiến nghị sẽ giải quyết); tập trung các lĩnh vực: Giao thông, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, đầu tư quy hoạch.

Nguyên nhân do số lượng kiến nghị của cử tri khá nhiều, chủ yếu liên quan đến việc đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng, nhất là các dự án giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện thấp sáng. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, trong khi nguồn ngân sách của tỉnh, cũng như sự hỗ trợ của Trung ương còn hạn chế; việc bố trí vốn cần phải có thời gian và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nên nhiều công trình cử tri kiến nghị chưa có điều kiện thực hiện ngay được. Một số vấn đề cử tri kiến nghị cần phải giải quyết trong thời gian dài, theo lộ trình hoặc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa nhiều ngành, địa phương trong tỉnh mới giải quyết căn bản được (như xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản...).

Điều 2. Để giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X; HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Đối với UBND tỉnh:

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, có kế hoạch, biện pháp và lộ trình giải quyết cụ thể đối với 65 kiến nghị của cử tri đang giải quyết và sẽ giải quyết (*Phụ lục 3 và 4*).

- Đối với 20 nội dung kiến nghị của cử tri mà việc giải quyết liên quan đến cơ chế, chính sách của Trung ương (*Phụ lục 6*), UBND tỉnh đã có báo cáo, kiến nghị; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng thường xuyên theo dõi kết quả, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản đề nghị Trung ương sớm quan tâm, chỉ đạo. Trường hợp cần thiết, đề nghị UBND tỉnh cử đoàn làm việc trực tiếp với các cơ quan Trung ương để đảm bảo kiến nghị của cử tri sớm được giải quyết.

- Đối với 57 kiến nghị đã giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố (*Phụ lục 7*), đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, có văn bản cụ thể chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với các địa phương để giải quyết dứt điểm và báo cáo cho cử tri.

- Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế

tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến và Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến.

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn công tác phối hợp trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị đang có vướng mắc giữa nhiều ngành, nhiều cấp, đã có báo cáo UBND tỉnh, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo biện pháp tháo gỡ, giải quyết để tiếp tục thực hiện.

2. Đề nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:

- Tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng ở tỉnh.

- Đối với những kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh liên quan đến cơ chế, chính sách của Trung ương hoặc các công trình, dự án mà cử tri kiến nghị cần phải chờ Trung ương bố trí vốn (*Phụ lục 6*), đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục quan tâm, có ý kiến với Chính phủ, các Bộ, ngành để sớm xem xét, giải quyết, tạo điều kiện cho địa phương triển khai thực hiện.

3. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri phản ánh qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước và sau mỗi kỳ họp, đảm bảo đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng thẩm quyền của cấp tỉnh và gửi về Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh theo thời gian quy định.

- Chỉ đạo rà soát chặt chẽ kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại các kỳ họp trước; xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh trước và sau mỗi kỳ họp chính xác, rõ ràng, đúng thẩm quyền, đúng thời gian.

4. Đề nghị các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh:

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sau khi kết thúc mỗi đợt tiếp xúc cử tri, thực hiện nghiêm túc việc phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện để tổng hợp, phân loại các nội dung kiến nghị của cử tri trước khi gửi về Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần theo dõi thường xuyên kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri ở tất cả các địa phương trong tỉnh thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh để có đầy đủ thông tin trả lời, giải thích cho cử tri trên địa bàn ứng cử khi cử tri có kiến nghị cùng nội dung đã được trả lời, giải quyết; đồng thời tích cực đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn đại biểu ứng cử thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, nhất là đối với những vấn đề bức xúc, được cử tri ở địa phương quan tâm.

Điều 3. UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng